



## **PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẠI KỶ HỌP THỨ 10 HĐND HUYỆN THANH TRỊ KHÓA XII**

Kính thưa: - Chủ tọa kỳ họp  
- Thưa quý vị đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện.  
- Thưa các vị khách quý, cùng toàn thể bà con cử tri

Qua 01 ngày làm việc với tinh thần tích cực khẩn trương, tập trung nghiêm túc. Đến thời điểm này kỳ họp của chúng ta cơ bản đã hoàn thành chương trình đề ra. Tại kỳ họp như 10 HĐND huyện, UBND huyện trình kỳ họp 12 báo cáo trọng tâm một số nội dung có liên quan đến công tác quản lý, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, mục tiêu giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023; Công tác quản lý thu - chi, quyết toán ngân sách nhà nước; công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tình hình an ninh trật tự và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo của các cơ quan Tư pháp về nhiệm vụ của ngành, báo cáo một số công việc phải trình giữa 2 kỳ họp được Thường trực HĐND huyện thống nhất. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã trình HĐND tại kỳ họp lần này 4 tờ trình, đề đại biểu HĐND xem xét quyết nghị.

### **Kính thưa quý vị đại biểu và bà con cử tri!**

Qua thông báo công tác của Mặt trận Tổ quốc tham gia công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc họp tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND; nhìn chung thì bà con đồng tình và phấn khởi với những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã tập trung quyết liệt nhiều giải pháp hiệu quả nhằm phục hồi phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ nên hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đều đạt tiến độ; kết quả đạt được đã nêu cụ thể trong báo cáo trình kỳ họp.

Bên cạnh đó, cử tri cũng có 209 lượt ý kiến liên quan đến thẩm quyền giải quyết của các cấp Trung ương, Tỉnh, huyện, xã, trong đó có 161 ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương (xã, thị trấn) đã được đại biểu giải trình trả lời tại các buổi tiếp xúc, có 13 ý kiến thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh đã tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh xem xét; còn lại 35 ý kiến thuộc thẩm quyền của cấp huyện.

Nhìn chung, các kiến nghị của cử tri tập trung một số vấn đề thực tế, bức xúc, nhu cầu cần thiết trong sinh hoạt đời sống đi lại của nhân dân như: xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn (sửa chữa, nâng cấp một số tuyến lộ nông thôn bị xuống cấp, hạ thế điện, môi trường). UBND huyện đã phân công 06 ngành chức

năng phối hợp với UBND các xã (TT) khảo sát thực tế, trả lời bằng văn bản và phát biểu tại hội trường, cơ bản đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri và đại biểu HĐND.

- Như đại biểu đã biết, năm 2023 theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm 2021-2025, huyện đã tranh thủ từ các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, tỉnh, ngân sách huyện đã triển khai 55 công trình với tổng số vốn hơn 177 tỷ đồng. Việc xây dựng công trình chủ yếu tập trung phục vụ sản xuất, sinh hoạt đời sống của bà con nhân dân như: làm lộ, cầu, sửa chữa trường học, nhà văn hóa, công trình thủy lợi, trạm bơm, cống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường... đến nay huyện đã hoàn thành 45/55 công trình, còn lại 10 công trình đang thi công tiến độ đạt trên 60%. Có thể nói, theo Kế hoạch của UBND tỉnh về các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, (Công văn số 1473 của UBND tỉnh; Công văn số 822 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch số 38/KH-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phát động đợt thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023), Huyện ủy - UBND huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo xem đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính của huyện

- Đối với các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp này, có 20 ý kiến của bà con liên quan đến sửa chữa tuyến lộ bị xuống cấp, hư hỏng ảnh hưởng đến giao thông, bên cạnh các công trình đang thi công, trong 6 tháng đầu năm, cụ thể là tại kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) của HĐND huyện thông qua 18 danh mục công trình với số vốn trên 26 tỷ đồng (từ nguồn tiết kiệm chi năm 2022) nâng tổng số 73 công trình thực hiện trong năm 2023, 18 công trình này đang được UBND huyện triển khai thủ tục sẽ tiến hành trong 6 tháng cuối năm như: duy tu sửa chữa đường huyện 61, 63, các công trình lộ, hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo xã Thạnh Tân đạt chuẩn nông thôn mới và xã Vĩnh Lợi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào cuối năm theo Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. Riêng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri về giao thông nông thôn sửa chữa, nâng cấp tuyến lộ nhỏ đề nghị các địa phương nghiên cứu vận động người dân theo hướng xã hội hóa nhà nước và nhân dân cùng làm, phục vụ nhu cầu của người dân địa phương.

- Về công tác phối hợp giữa HĐND và UBND huyện trong giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp thì UBND huyện đã thực hiện đúng theo Luật định như: đề nghị đến Thường trực HĐND huyện thống nhất sử dụng nguồn tiết kiệm chi năm 2022 đã hạch toán chuyển nguồn ngân sách sang năm 2023, thống nhất danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2024; triển khai các dự án bức xúc trên địa bàn huyện đảm bảo đúng quy trình Luật đầu tư công, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (đối ứng vốn sự nghiệp), đã tạo điều kiện

cho UBND huyện kịp thời hoàn thiện hồ sơ thủ tục triển khai trong năm 2023 phục vụ bà con nhân dân.

- Tại kỳ họp này, UBND huyện trình HĐND huyện xem xét thông qua 04 tờ trình: tờ trình điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2023; tờ trình bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; tờ trình bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 của huyện (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý), tờ trình dự kiến danh mục và vốn đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý).

- Về các kiến nghị của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND thông qua các cuộc giám sát, khảo sát, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng tiếp thu, nghiêm túc, chấn chỉnh đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

- Qua báo cáo thẩm tra của 02 Ban HĐND: có một số vấn đề 2 Ban góp ý về những hạn chế tồn tại trong chỉ đạo điều hành của UBND huyện và của các ngành. UBND huyện sẽ ghi nhận, chỉ đạo chấn chỉnh trong thời gian tới.

- Về các ý kiến của các tổ đại biểu HĐND huyện: có 03 lượt ý kiến

+ Ý kiến tổ đại biểu TT Phú Lộc, về công tác môi trường: Đề nghị hỗ trợ kinh phí, phương tiện để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác tập trung ấp Nàng Rền. Xem xét, mở rộng thêm hệ thống hố xử lý rác bãi rác xã Thuận Túc (tổ đại biểu xã Thuận Túc). Về kinh phí thu gom rác, trên cơ sở phương án thu gom xử lý rác của phòng tài nguyên môi trường, UBND huyện đã chỉ đạo phòng thực hiện chi trả cho đơn vị thu gom; Về xử lý rác thải tại bãi rác: đã được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí vận chuyển về nhà máy xử lý tại thành phố Sóc Trăng, để không tập trung quá tải tại bãi rác ấp Nàng Rền. Về phương tiện, UBND huyện đang cân đối nguồn để mua xe chuyên dụng, trước mắt UBND thị trấn tiếp tục chỉ đạo đơn vị thu gom thực hiện việc thu gom theo phương tiện, phương án thu gom đã được phê duyệt. Đối với xã Thuận Túc, Qua khảo sát của phòng chuyên môn nhận thấy bãi rác xã Thuận Túc được xây dựng vào năm 2011, diện tích 2.428m<sup>2</sup> để thu gom rác của hộ dân các ấp về trung tâm xã qua nhiều năm số lượng rác thu gom tập trung về bãi rác khá lớn, hiện nay quá tải, không đảm bảo sức chứa, việc mở rộng bãi rác xét thấy là yêu cầu cần thiết. Tuy nhiên việc mở rộng bãi rác đòi hỏi nguồn kinh phí khá lớn, kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm của huyện còn hạn chế không đảm bảo đầu tư, UBND huyện tiếp tục đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hỗ trợ. Trước mắt, UBND huyện chỉ đạo phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với UBND xã thuê phương tiện ủi di dời rác vào phía trong, xử lý chế phẩm giảm thiểu ô nhiễm môi trường để đảm bảo sức khoẻ cho người dân

. Về đề nghị nâng cấp sửa chữa Trạm Y tế thị trấn đã xuống cấp. Việc sửa chữa Trạm y tế Phú Lộc nằm trong Dự án ADB (Ngân hàng phát triển Châu Á, dự án xây dựng mới 02 trạm: Thuận Túc, Lâm Tân; sửa chữa 02 trạm: Phú Lộc, Châu Hưng), dự kiến triển khai năm 2021, tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19, do đó dự án chưa được triển khai. Đầu năm 2023 đã khởi động lại dự án tuy nhiên còn khó khăn về vốn đối ứng của tỉnh nên tiến độ chậm.

. Về kiến nghị hỗ trợ và bổ sung số lượng công an cho thị trấn nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Qua trao đổi nắm thông tin chung từ Công an tỉnh không tăng cường biên chế đối với Công an cấp huyện, biên chế phải do Công an huyện tự chủ sắp xếp, mà nguồn bổ sung lực lượng chủ yếu từ học viên tốt nghiệp ra trường, nên việc bố trí thêm lực lượng thêm cho Công an thị trấn là rất khó khăn. Thời gian tới, thực hiện theo chủ trương của Bộ Công an, UBND huyện sẽ kiến nghị đề xuất Công an tỉnh, chỉ đạo Công an huyện cố gắng sắp xếp, bố trí thêm lực lượng cho đối với xã phức tạp về TTATXH cần phải chuyên hóa và thị trấn Phú Lộc trung tâm của huyện để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời tới.

+ Tổ đại biểu xã Châu Hưng: giải pháp nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã đã được công nhận. Các ngành chức năng huyện phối hợp các xã định hướng sản phẩm tiềm năng để tiến tới hình thành sản phẩm OCOP. Về nội dung này trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành huyện rà soát các tiêu chí phối hợp địa phương để chủ động nâng chất các tiêu chí đã đạt về hạ tầng cơ sở, giao thông, cảnh quan môi trường, trường hợp khó khăn có hướng đề xuất huyện hỗ trợ để hướng tới đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; đối với các sản phẩm OCOP, địa phương chủ động rà soát sản phẩm tiềm năng tại cơ sở phối hợp với ngành chuyên môn thực hiện hồ sơ thủ tục để trình cơ quan có thẩm quyền công nhận, gắn với hỗ trợ tiêu thụ quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại của địa phương.

+ Tổ đại biểu xã Tuân Tức: đề nghị sớm sửa chữa các cụm loa hữu tuyến đảm bảo nhu cầu nắm bắt thông tin của người dân kịp thời. Hệ thống các cụm loa trên địa bàn huyện đã được đầu tư khá lâu, trên 150 cụm, trong năm 2022 thực hiện CT MTQG giảm nghèo bền vững đã tập trung sửa chữa 60 cụm loa, năm 2023 huyện tiếp tục chỉ đạo Trung tâm VH-TT-TT đầu tư cho trạm truyền thanh các xã, TT theo hướng số hóa, đồng thời thay mới các cụm loa đã bị hư hỏng không còn sử dụng, thời gian hoàn tất cuối tháng 10/2023 (trong đó có xã Tuân Tức).

- Về các ý kiến của địa phương tại hội trường hôm nay, tôi xin làm rõ thêm những vấn đề sau: hiện tại yêu cầu bức xúc về đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện là rất lớn, tuy nhiên nguồn ngân sách huyện còn khó khăn, mong địa phương, bà con chia sẻ khó khăn cùng với huyện; về công tác đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của toàn dân, đề nghị lãnh đạo địa phương chủ động có kế hoạch thường xuyên kiểm tra đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương mình.

### **Kính thưa: các đồng chí, quý vị đại biểu**

6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; nhất là tập trung triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Quá trình triển khai thực hiện thì UBND huyện đã lồng ghép triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ và Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy, các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện cơ bản đạt tiến độ. Cùng cố nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp, tổ kinh tế hợp tác, trang trại trên địa bàn. Tập trung các giải pháp chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng xã Thanh Tân đạt chuẩn nông thôn mới, xã Vĩnh Lợi xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện chỉnh trang đô thị trung tâm thị trấn Phú Lộc, Hưng Lợi. Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hưng Lợi, đến năm 2035. Lập quy hoạch xây dựng vùng huyện. Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Lộc. Điều chỉnh Quy hoạch chung đối với 3 xã: Lâm Tân, Vĩnh Lợi và Thanh Tân. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đô thị văn minh đối với thị trấn Hưng Lợi và thị trấn Phú Lộc.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn và thực hiện tốt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đảm bảo tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/6/2023 đạt 55,91% kế hoạch vốn - đạt 100% cam kết với tỉnh.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mặt hoạt động như công tác thông tin tuyên truyền, giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội ổn định cuộc sống của nhân dân, đặc biệt là triển khai 130 căn nhà ở cho hộ nghèo do Bộ Công an tài trợ (trong đó vốn huyện đối ứng trên 800 triệu đồng)

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đúng lộ trình thực hiện Đề án số 06, chuyên đổi số, cải cách hành chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cũng còn một số khó khăn, hạn chế như: sản xuất nông nghiệp đầu ra không ổn định, việc liên kết tiêu thụ sản phẩm chưa nhiều. Tình hình hoạt động của các loại hình kinh tế tập thể như hợp tác xã, tổ hợp tác còn nhiều khó khăn. Công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất công ở một số địa phương chưa chặt chẽ. Việc khai thác đất bờ kênh đất mặt trồng lúa vẫn còn xảy ra. Một số ít hộ dân chưa đồng thuận giá đền bù trong giải phóng mặt bằng (dù địa phương đã tuyên truyền vận động bằng nhiều biện pháp) nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số công trình, nhất là công trình trọng điểm Dự án Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây. Công tác giải quyết yêu cầu, kiến nghị phản ánh của người dân dù được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, tuy nhiên năng lực, chất lượng tuyên truyền, hòa giải còn hạn chế nên một vài vụ việc giải quyết chưa dứt điểm, người dân yêu cầu vượt cấp, ý thức chấp hành của người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật chưa cao. Công tác tuyên truyền thực hiện Đề

án 06, chuyển đổi số còn hạn chế. Tình hình an ninh trật tự tuy ổn định nhưng trật tự xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ, tai nạn giao thông tăng so cùng kỳ.

### **Kính thưa quý đại biểu và bà con cử tri!**

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy-UBND tỉnh về thực hiện phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đề ra, đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu KT-XH năm 2023, ngoài những giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện ở 6 tháng cuối năm nêu trong báo cáo đã trình bày. Tôi xin nêu một số giải pháp trọng tâm điều hành của UBND huyện trong 6 tháng cuối năm như sau:

**Một là:** tiếp tục triển khai thực hiện chặt chẽ 03 chương trình mục tiêu quốc gia: nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đảm bảo giải ngân hết vốn năm 2023 đã được giao; Kết hợp với nguồn lực tại chỗ tập trung đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, thiết chế văn hoá ở cơ sở... phấn đấu xã Thạnh Tân đạt chuẩn nông thôn mới, xã Vĩnh Lợi đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

**Hai là:** Theo dõi nắm chặt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh; Tăng cường các hoạt động kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Tập trung thu ngân sách, phấn đấu thu đủ, thu đạt dự toán tỉnh và Nghị quyết HĐND huyện giao. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch, đảm bảo theo cam kết với UBND tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường trên địa bàn, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về lĩnh vực đất đai; chuẩn bị hồ sơ lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024; tiếp tục tuyên truyền vận động trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

**Ba là:** Tập trung công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là tuyên truyền thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh và các nội dung Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy; nghị quyết HĐND huyện. Chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới 2023-2024, sắp xếp, sửa chữa các điểm trường đảm bảo phục vụ dạy và học của giáo viên và học sinh.

Thực hiện kế hoạch xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh (Phú Lộc vào quý I năm 2024, thị trấn Hưng Lợi vào quý III năm 2024). Thực hiện tốt chính sách người có công, gia đình thương binh liệt sĩ và chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục chỉ đạo công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 20-CT/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng mục

đích; phân đầu xây dựng hoàn thành và bàn giao nhà cho hộ dân sử dụng trước ngày 02/9/2023.

**Bốn là:** Chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân năm 2024; chỉ đạo diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023 đối với xã Vĩnh Lợi và xã Vĩnh Thành. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội nhất là tội trộm cắp tài sản, tệ nạn ma túy; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cảnh giác thủ đoạn lừa đảo của tội phạm qua mạng xã hội. Tập trung các giải pháp hạn chế tối đa tình hình vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn nhất là tai nạn giao thông.

**Năm là:** Tập trung công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh đơn thư tồn đọng, vượt cấp, yêu cầu phản ánh nhiều lần; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ công chức từ huyện đến cơ sở đảm bảo khoa học, dân chủ và thể hiện tinh thần trách nhiệm trước nhân dân.

**Sáu là:** Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 06, chuyển đổi số theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện, Đại biểu HĐND huyện, UBMTTQVN huyện thường xuyên kiểm tra giám sát giúp UBND huyện thực hiện hiệu quả hơn công tác chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết HĐND huyện đúng theo Luật định.

Thay mặt UBND huyện, tôi đề nghị các ngành, xã, thị trấn và nhân dân trong huyện hưởng ứng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND huyện phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 theo Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

Cuối lời thay mặt UBND huyện xin chúc quý đại biểu, toàn thể bà con cử tri dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

*Xin trân trọng cảm ơn*